



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๕ มูลค่าข่าว ๔๐๓,๒๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ระดมพลัง สร้างเครือข่ายการบริหารผู้ป่วยนอก

7 สถาบันการแพทย์ของรัฐ เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ จึงร่วมกันจัด “งานประชุมเครือข่ายการบริหารผู้ป่วยนอกประเทศไทย” ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ระดมความคิดเพื่อสร้างกลยุทธ์ผลักดันเครือข่ายการบริหารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล พร้อมหาเทคนิคและแนวทางพัฒนางานทั้งในองค์ความรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมไทย

ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานการจัดงาน กล่าวว่า งานประชุมเครือข่ายการบริหารผู้ป่วยนอก จัดเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาจารย์แพทย์ผู้ปฏิบัติงานในการบริหารผู้ป่วยนอกที่อยู่นอกโรงพยาบาล โดยได้อาศัยความร่วมมือกันในหน่วยอายุรกรรม และแพทยศาสตร์ระหว่าง 7 สถาบันของรัฐ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร

ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของแต่ละสถาบัน ได้ระดมความคิด สร้างกลยุทธ์ในการผลักดันงานการบริหารผู้ป่วยนอกให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบระเบียบมากขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางพัฒนางานทั้งในแง่การสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพงานบริการด้านสาธารณสุข ให้สัมฤทธิ์ผล สามารถสร้าง

ประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมไทยได้แท้จริง “ทุกฝ่ายร่วมกันหารือ และปรับความเข้าใจ ในขอบเขตเนื้อหาของการบริหารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล



พร้อมทั้งสร้างเป็นเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยนอก โดยพบว่า เนื่องจากแต่ละสถาบัน สาขาวิชา มีความแตกต่างกัน แต่สามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ได้ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และประชาชน



ได้อย่างดี เนื่องจากเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง คือ ได้รับดูแลรักษาแบบองค์รวม ในราคาสมเหตุสมผล และเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้น”

ทางด้าน รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานเครือข่ายการบริหารผู้ป่วยนอก กล่าวเสริมว่า ที่มาของการบริหารผู้ป่วยนอก หมายถึงการดูแลผู้ป่วยซึ่งไม่ได้เข้าสู่โรงพยาบาล รวมทั้งการเชื่อมโยงการเจ็บป่วยสู่ครอบครัว ลักษณะงานการ



สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์

บริหารผู้ป่วยนอก มีทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ โดยเน้นที่การ ป้องกันและดูแลโรค เพื่อไม่ ให้เกิดการนอนโรงพยาบาล ซึ่งในเด็ก เน้นเรื่องการดูแล พัฒนาการในด้านการเจริญ เติบโตให้โตสมวัย สำหรับ ผู้ใหญ่ จะเน้นการป้องกัน ความเสื่อมจากโรคภัยไข้ เจ็บและความชรา โดยใน กรณีที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องนอน



อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

ในโรงพยาบาลจริงๆ ก็จะพยายามให้ใช้เวลาในการอยู่โร งพยาบาลให้น้อยลง แต่ยังคงได้รับมาตรฐานความปลอดภัย

สูงสุดในการรักษาเช่นเดียว กับกรณีที่อยู่โรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และผู้ป่วยก็สบายใจมากขึ้น

“ในอนาคต มุ่งเน้นการ สร้างองค์ความรู้ และให้ บริการ ให้เกิดผลลัพธ์ทาง สุขภาพสูงสุดจากการดูแล ผู้ป่วยในลักษณะของผู้ป่วย



นอก โดยทั่วไป งานทางด้าน การแพทย์การ สาธารณสุข จะ ยึดถือเป้าหมาย คือ การสร้าง สุขภาพที่ดีของ ประชาชน ดัง นั้นการบริการ

ผู้ป่วยนอกจึงเป็นงานที่สำคัญ ซึ่งการประชุมนี้จะนำไปสู่ การพัฒนาความเข้มแข็ง เป็นระบบระเบียบในการดูแลผู้ ป่วยแบบบูรณาการ และการเชื่อมโยงผู้ป่วยแบบนั้นเข้า สู่ ชุมชน สังคม และผู้ป่วย นำไปเป้าหมายของการดูแล สุขภาพได้อย่างแท้จริง”

